

QUY TẮC – CAM KẾT

BẢO MẬT THÔNG TIN

HT Legal VN xác nhận và cam kết mọi thông tin liên quan đến bí mật do khách hàng cung cấp là thông tin bảo mật. Chúng tôi thực hiện bảo mật các thông tin này và không tiết lộ cho bên nào khác, ngoại trừ khách hàng cho phép hoặc theo quy định pháp luật và miễn là không trái Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện công việc, các Luật sư, Cố vấn và nhân viên của **HT Legal VN** tuân thủ nghiêm túc chính sách bảo mật đối với các thông tin thu thập được khi cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc giao dịch bất kỳ thông tin, tài liệu hay danh mục nào liên quan đến khách hàng của mình. Nhưng chúng tôi vẫn có thể đề cập đến vụ việc trong bất kỳ tài liệu marketing nào và chỉ với duy nhất mục đích này.

SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ

Để thuận tiện và kịp thời trao đổi công việc, trừ trường hợp khách hàng từ chối, **HT Legal VN** và khách hàng sẽ liên lạc bằng thư điện tử hoặc phương tiện sử dụng internet khác. Phương thức liên lạc này không đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối vì có thể bị xâm phạm bởi tội phạm công nghệ hoặc bất kỳ bên nào khác nên chúng tôi không cam kết bảo đảm tính bảo mật của việc liên lạc này. Tuy nhiên, với tất cả khả năng và phương tiện bảo vệ, chúng tôi cố gắng phòng tránh tối đa nguy cơ bị xâm phạm.

Ngoài ra, những thông tin mang tính nhạy cảm hoặc thuộc bí quyết công nghệ hoặc tối mật khác bạn không nên gửi cho chúng tôi nếu chưa thảo luận và được sự chấp thuận từ chúng tôi vì điều này gây khó khăn cho công ty Luật và chúng tôi không cam kết bảo mật đối với những tình huống này.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Trang tin điện tử này chia sẻ bài viết, quan điểm và tình huống pháp lý để tham khảo, mặc dù các thông tin được xác định là đúng pháp luật và phù hợp thực tiễn nhưng đây không phải là ý kiến tư vấn pháp lý chính thức của **HT Legal VN**. Không có mối quan hệ Khách hàng – Luật sư nào được xác định ở đây, trừ phi bạn làm việc trực tiếp và chính thức với chúng tôi thông qua Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Bản quyền đối với toàn bộ Trang tin điện tử này là độc quyền của **HT Legal VN** và chúng tôi giữ bản quyền. Bạn có thể xem, sao chép với mục đích tham khảo, phục vụ công việc chính đáng của cá nhân nhưng không được sử dụng với mục đích thương mại, cạnh tranh không lành mạnh và cấm chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và tự chịu mọi rủi ro, khiếu kiện hoặc thiệt hại (nếu có) trong việc sử dụng thông tin trên trang tin điện tử này. Nội dung và cấu trúc có thể được điều chỉnh, thay đổi hoặc xóa đi tùy theo mục đích, định hướng công việc của chúng tôi và đó là quyền của chúng tôi.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do việc sử dụng Trang tin điện tử này và bất kỳ thông tin nào đăng tải ở đây đều chịu sự điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam và do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam thụ lý giải quyết.

PHÍ DỊCH VỤ

Thông thường, **HT Legal VN** không tính phí dịch vụ tư vấn sơ bộ đối với khách hàng (*dưới 15 phút làm việc*). Tùy theo từng vụ việc và tình huống pháp lý để chúng tôi thông báo tính phí tư vấn:

Phí tư vấn trực tiếp tại văn phòng:

Từ 30 phút trở xuống : từ 200.000 đồng;

Trên 30 phút : từ 300.000 đồng.

Các dịch vụ khác theo Bảng phí quy định của **HT Legal VN**.